
BORGARRÁÐ 30. september 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands 
um íbúðauppbyggingu á reitum Festis hf. og byggingarrétt - R21090279

Félagsbústaðir hafa byggt nýjan íbúðarkjarna við Árland í Fossvogi með nokkrum íbúðum 
sem er löngu tilbúinn. 1. Hvað kostaði tæmandi talið að byggja þennan íbúðakjarna? 2. Hvert 
var upphaflegt kostnaðarmat samkvæmt kostnaðarmati 1 og 2? 3. Hvers vegna hafa engir 
skjólstæðingar flutt í íbúðakjarnann? 4. Hvað er íbúðakjarninn búinn að standa tómur lengi án 
íbúa frá því hann var tilbúinn? 


